

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ว ๐๖๖



อบต.นายายกหลัก
เลขที่รับ ๒๑/๖๕๖๘
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๓๐

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณการ ขย ๓๖๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๙๒๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมควบคุมโรค ได้จัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมกันทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ที่ได้กำหนดเป้าหมายของการฉีดวัคซีนที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสุนัขและแมว จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ แต่เนื่องจากในหลายพื้นที่ ของประเทศยังพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อป้องกันโรคในพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการสร้างพื้นที่ปลอดโรค นอกจากนี้ ในพื้นที่พบโรคขอให้เร่งดำเนินการ ควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน และร่วมดำเนินการภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการ ตามโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เรียน นายอ.อบต.นายายกหลัก ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- เห็นควรจึงให้
- สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
- กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษาฯ
- กองสาธารณสุขฯ
- อื่นๆ.....

ขอแสดงความนับถือ (นางสาวอ้นจันทร์ เคนเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายปลั่งก์ ไหวยศิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายอนนต์เดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายายกหลัก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

(นายวุฒิไกร มิวชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายายกหลัก

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘

๒๒

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๑.๕/๑๒๒๓



๒๒๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
รับเลขที่ ๒๓๖๕
ลงวันที่ - 3 มี.ค. 2568
ตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

เรื่อง โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๖/๑ ๑๕๒๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมควบคุมโรค ได้จัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมกันทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ที่ได้กำหนดเป้าหมายของการฉีดวัคซีนที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสุนัขและแมวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ แต่เนื่องจากในหลายพื้นที่ของประเทศยังพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อป้องกันโรคในพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการสร้างพื้นที่ปลอดโรค นอกจากนี้ ในพื้นที่พบโรคขอให้เร่งดำเนินการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน และร่วมดำเนินการภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์ได้ประสานให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประสานการดำเนินงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในทุกพื้นที่ ดังนี้

๑. เร่งรัดฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า และทักษะในการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการนำวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๒. เร่งรัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียน รวมถึงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และในช่วงวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้นเข็มที่สองในลูกสัตว์หรือสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียวหรือสัตว์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้สัตว์ได้รับวัคซีนครอบคลุมมากกว่า ๘๐ เพื่อสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

/๓. ให้แต่ละจังหวัด...

๓. ให้แต่ละจังหวัดออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

๔. ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลในพื้นที่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาอย่างน้อย อำเภอละ ๑ โรงเรียน โดยจัดให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและรับผิดชอบ รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า

๕. กรมปศุสัตว์ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ทั้งขนาดบรรจุ ๑ มิลลิลิตร (Single dose) และขนาดบรรจุ ๑๐ มิลลิลิตร (multiple dose) เพื่อใช้สำหรับควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นตัวอย่างประกอบการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขอให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณวัคซีนที่มีจำหน่ายในแต่ละพื้นที่

กรมปศุสัตว์ได้กำหนดวันหมดอายุของวัคซีนไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้วัคซีนไว้ใช้เพื่อควบคุมโรค กรณีเกิดโรคในอนาคตลอดเวลา กรณีที่นำไปฉีดเพื่อป้องกันโรคตามโครงการรณรงค์ฯ อาจไม่จำเป็นต้องมีวันหมดอายุที่ยาวนาน ทั้งนี้ มติจากที่ประชุมหารือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ขอแนะนำวัคซีนควรมีอายุไม่น้อยกว่า ๓ เดือน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์ได้ตามช่วงเวลาดำเนินงาน และวัคซีนที่นำมาใช้ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้จำหน่ายในประเทศ และมีการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบควบคุมความเย็น เพื่อคงคุณภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคตลอดอายุการใช้งาน

๖. เร่งรัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความตระหนักรับผิดชอบในการนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

๗. ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยใช้แบบรายงานแผนและผลตามลิงค์หรือ QR code ที่แนบท้าย ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์เขตและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcontrol6@dld.go.th ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ และให้สำนักงานปศุสัตว์เขตสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นภาพรวมของเขต ส่งให้สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcontrol6@dld.go.th ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๘
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturl.asia/McBDL> หรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณฤช ไรณาศิริโชค)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว โทรศัพท์ ๐๘ ๐๐๖๙ ๒๖๗๗

ว่าที่ร้อยตรีสันติ สาตร์ช่วง